

ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/ว๕๖๗๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
ถนนพาดวารี ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(รายการงบปีเดียว)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๔๓๐  
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบประมาณราคา (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖) จำนวน ๑ ชุด

ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับงบประมาณสามารถก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรพ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ให้ถูกต้องต่อไปในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ รวมทั้งขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตาม ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการในทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันมิให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้องถูกพับไป ทั้งนี้ จะก่อนนี้ผูกพันทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินจัดสรรแล้วเท่านั้น และเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อนึ่ง สำหรับแบบรูปรายการแบบมาตรฐาน และประมาณการราคา โรงเรียนสามารถ Download เอกสารแบบรูปรายการ และประมาณการราคาจากเว็บไซต์ [designobec.blogspot.com](http://designobec.blogspot.com) ของสำนักผู้อำนวยการ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง มาใช้ในการดำเนินการจัดจ้าง โดยจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

/ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียน...

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น จัดทำแบบประมาณราคา (ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖) ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากสถานศึกษามีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานที่/รายการปรับปรุงซ่อมแซมจากเดิมที่ได้เสนอขอ งบประมาณไว้ ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานที่/รายการที่โรงเรียนมีความประสงค์ขอ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมในการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา แสงลาภ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๑๗๗๕๑

โทรสาร ๐๕๕-๘๑๗๗๕๙

“เรียนดี มีความสุข”